

ข่าวฉบับที่ ๑ /๒๕๖๔  
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

**ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด**

\*\*\*\*\*

สืบเนื่องจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้พ้นจากตำแหน่ง ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีมติสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ในการนี้ นางสมฤดี เทพวงศ์ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียดดังนี้

๑. ระยะเวลาการรับสมัครเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

๒. สถานที่รับสมัคร ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

เอกสาร/หลักฐานประกอบการรับสมัคร	
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
๑. บัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลขประจำตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ	๑. บัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลขประจำตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ	๒. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๓. ใบรับรองแพทย์	๓. ใบรับรองแพทย์
๔. ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท	๔. ค่าธรรมเนียมการสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๕. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปถ่ายที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จำนวน ๑๒ รูป (เพื่อใช้เป็นต้นฉบับในการจัดพิมพ์ประกาศรายชื่อผู้สมัครหรือตามจำนวนที่ต้องใช้สำหรับการปิดประกาศ)	๕. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปถ่ายที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จำนวน ๒๔ รูป (เพื่อใช้เป็นต้นฉบับในการจัดพิมพ์ประกาศรายชื่อผู้สมัครหรือตามจำนวนที่ต้องใช้สำหรับการปิดประกาศ)

เอกสาร/หลักฐานประกอบการรับสมัคร	
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
<p>ปิดประกาศ)</p> <p>๖. หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาดำเนินการ ๓ ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร ได้แก่ปีภาษี ๒๕๖๐ ปีภาษี ๒๕๖๑ และปีภาษี ๒๕๖๒ เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสีย ภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี</p> <p>๗. หลักฐานอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ เป็นต้น</p>	<p>๖. หลักฐานการศึกษา (สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า)/หลักฐานการเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภาพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ</p> <p>๗. หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาดำเนินการ ๓ ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร ได้แก่ปีภาษี ๒๕๖๐ ปีภาษี ๒๕๖๑ และปีภาษี ๒๕๖๒ เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี</p> <p>๘. หลักฐานอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ เป็นต้น</p>

ผู้ที่สนใจสามารถเตรียมเอกสารและหลักฐานการสมัคร ไปยื่นเพื่อสมัครได้ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. หรือสามารถศึกษาข้อมูลการรับสมัครได้ทาง [www.surinpa.org](http://www.surinpa.org) และ Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ หรือติดต่อศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๑๑-๙๒๑

\*\*\*\*\*

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ